



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 หน้า 13 มูลค่าข่าว 339,840.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นับเบอร์วัน Kids สัปดาห์นี้เป็นตัวแทนน้องๆ เขาชนจากค่าย Creative AI Camp (CAIC) จัดโดยบริษัท ซีทีเออลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เขาชนไทยมา AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มาสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

น้องก๊อด...นายสิริภัทร เจษฎาพรชัย
ม.5 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เล่าว่า "ผมและเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายโรงเรียนรวมกลุ่มกันชื่อว่า คาวานิวตรอน ได้รับโจทย์เกี่ยวกับพลังงาน พวกเราก็คิดกันถึงแนวทางการประหยัดพลังงานโดยอาศัย AI และเสนอไอเดียว่า หากนักวิจัยสามารถทำการทดลองโดยใช้ AI ประมวลผลการทดลองออกมา ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำการทดลองจริงๆจะเป็นการประหยัดงบฯและเวลา แต่เราจะเห็นผลการทดลองออกมาจากการประมวลผลของ AI ซึ่งก็ได้รับคำชม เพราะเราคิดถึงนักวิจัย และไอเดียนี้ก็ช่วยสนับสนุนการทำงานของนักวิจัยให้ได้รับการพัฒนาส่วนตัวผมอยากเป็น

หมอล้ม โดยเป็นหมอนที่ทำงานวิจัยด้วย ซึ่งไอเดียการนำ AI มาประมวลผลการทดลองในอนาคตถ้าผมจะทดสอบยาสักตัวกับคนใช้ ก็ใช้ AI มาประมวลผลได้ว่า ยาที่มีผลอย่างไรกับคนใช้



โดยที่เราไม่ต้องไปทดสอบจริงในตัวคนใช้และอยากพัฒนา AI ให้ช่วยคนอยากจนให้สามารถเข้าถึงยาและการรักษาในราคาที่ถูกลง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น สำหรับค่ายนี้ทำให้ผมรู้จัก AI มากขึ้น เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคตและส่วนตัวก็เห็นว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนคนแต่เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพ

ภาพในการทำงานของคนมากกว่าครับ”.

น้องจ๊อด...น.ส.กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ ม.4 ร.ร.สาธิต
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน บอกว่า “กลุ่มหนู
ใช้ชื่อว่า **AI เรามี่** โดยนำเสนอแนวคิดการประหยัด
พลังงานในภาพรวมนำ AI ไปแก้ไขจุดอ่อนของพลังงาน
ที่มีอยู่ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และคาด
หวังว่าในอนาคตประชาชนจะสามารถใช้พลังงานทาง
เลือกเหล่านี้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ ส่วนสิ่งที่ได้รับจาก
ค่ายนี้ คือ มิตรภาพ และความรู้เกี่ยวกับ AI มีความเข้าใจในเชิงลึก
เกี่ยวกับ AI มากขึ้น เพราะการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันยัง
ไม่ได้มีเรื่อง AI ให้เรียนมากนัก จึงรู้สึกว่าเป็นค่ายที่มีประโยชน์มากค่ะ”.